

Số: /BC-STTTT

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Văn bản số 541/UBND-NC ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ hàng tháng định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, trong đó có nội dung liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh; trong đó chú trọng phổ biến cho các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng nhập cảnh trái phép cũng như những hậu quả về pháp lý phải gánh chịu khi giúp đỡ, tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

2. Kết quả đạt được

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 695/KH-STTTT ngày 18/6/2020 về tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin tuyên truyền sâu rộng về Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác thông tin, truyền thông về Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; thông tin đầy đủ, kịp thời văn bản Luật và các

văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh vào Hà Tĩnh.

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đưa tin về các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng chức năng trên lĩnh vực phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: xây dựng phóng sự phát trong chuyên đề “An ninh Hà Tĩnh”, phản ánh các vấn đề nóng trong công tác phòng chống tội phạm, trong đó có nội dung về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; mua bán người...

- Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn đã thường xuyên đăng tải các tin, bài thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở đã thực hiện tuyên truyền qua kênh truyền thông như sóng phát thanh, kênh truyền thông trên môi trường internet thông qua các nền tảng mạng xã hội. Ngoài nội dung tiếp phát các chương trình của Đài PTTH tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam thì việc sản xuất các chương trình tuyên truyền của địa phương cũng đã được triển khai phù hợp và sát với thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, đã lồng ghép được việc phổ biến pháp luật về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi các thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời có biện pháp xử lý đối với các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đến sự phát triển của tỉnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan truyền thông thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình, các tin bài tuyên truyền về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

- Phối hợp, lồng ghép các nhiệm vụ, chương trình, đề án để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa các hình thức xuất bản, phát hành tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr₃.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Dương Văn Tuấn